

Số: 0777 / PTM-ITB

V/v: "Mời tham dự chương trình học tập và
khảo sát thực tế tại Châu Âu năm 2019"

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Lãnh đạo Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng cảm ơn Quý Đơn vị, Cơ quan, Doanh nghiệp đã cộng tác tích cực cùng VCCI tổ chức các chương trình hợp tác phát triển cho Doanh nghiệp và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác đó trong thời gian tới.

Chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh (CMCN 4.0). Đây là cơ hội quý giá mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt để tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách phát triển. Trong xu hướng "Số hóa", Chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, bản thân mỗi doanh nghiệp cần phải xác định ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ là nền tảng phát triển. Tuy nhiên, chất lượng khoa học công nghệ và chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế và khoảng cách ngày càng xa so với các nước phát triển. Vì vậy, việc có cơ hội học tập kinh nghiệm đổi mới từ các nước tiên tiến để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết.

Theo kết quả bảng điểm chuyển đổi kỹ thuật số 2018, 70% các công ty ở EU đã đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số. Pháp, Bỉ, Hà Lan là những quốc gia châu Âu đi đầu trong việc chuyển đổi kỹ thuật số hiện nay.

Trong khuôn khổ Dự án: "Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" nhằm hỗ trợ các Tổ chức, Cơ quan, Doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm Chuyển đổi số của các nước khối liên minh Châu Âu và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số để thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Từ đó mở ra những cơ hội mới, hướng đi mới, phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư song phương, VCCI tổ chức chương trình:

**"HỌC TẬP CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, KINH NGHIỆM
CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU"**

Trân trọng kính mời Quý đơn vị, Doanh nghiệp cử đại diện tham gia chương trình!
(Chi tiết Chương trình học tập, khảo sát được đính kèm công văn này)

Trân trọng cảm ơn!

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên
- Chủ tịch (b/c)
- Ban TT để biết
- Lưu VT-PTM

HOÀNG QUANG PHÒNG



PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Dự án Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0
Giai đoạn 2019 - 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP, KHẢO SÁT TẠI CHÂU ÂU NĂM 2019

**“HỌC TẬP CHUYÊN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, KINH NGHIỆM
CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU”**

Thời gian: Từ ngày 21/09 - 02/10/2019

Thời hạn đăng ký: 10/08/2019

Địa điểm: Hà Lan – Bỉ – Pháp – Monaco – Tây Ban Nha

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Là một chương trình học tập, khảo sát thực tế cao cấp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0” (giai đoạn 2019 – 2023) nhằm giúp các nhà lãnh đạo tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam có những tiếp cận trực tiếp với sự tiến bộ khoa học công nghệ của Châu Âu, tìm hiểu quá trình đổi mới sáng tạo, quá trình Chuyển đổi số để phát triển nền kinh tế số, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam; đặc biệt là trong bối cảnh Liên minh Châu Âu vừa phê chuẩn việc chính thức ký kết Hiệp định tự do thương mại (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) với Việt Nam trong tháng 6/2019

Chương trình bao gồm rất nhiều hoạt động đa dạng, hữu ích:

- Tọa đàm, học tập tại:
 - AVSE Global – Hội khoa học chuyên gia Việt Nam toàn cầu
 - Cnam (Conservatoire National des Arts et Métier) Pháp – Học viện quốc gia Pháp có chức năng trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và đạo tạo nghề nghiệp do Abbé Grégoire thành lập năm 1794
 - Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bỉ
 - Trung tâm quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp công nghệ của Hà Lan
 - Trung tâm nghiên cứu công nghệ Đại học Wageningen – trung tâm chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ trong Nông nghiệp, công nghệ thực phẩm
 - Vườn ươm công nghệ Eindhoven
 - Trung tâm công nghệ của Đại học Delft - năng lượng mặt trời, robot, cơ khí, năng lượng sạch, kiến trúc và xây dựng quy hoạch
- Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: kết nối đầu tư, xúc tiến thị trường
- Tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp
- Khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong bối cảnh kinh tế số
- Tìm hiểu lịch sử, văn hóa, khảo sát thị trường kết hợp thăm quan các địa danh tại các nước.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình được thiết kế dành cho các đơn vị:

- Công ty, tập đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu học hỏi, vận dụng mô hình chuyển đổi số, thị trường công nghệ từ Hà Lan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến ngành nằm trong các chuỗi giá trị về lĩnh vực: Nông nghiệp, chế biến, Năng lượng tái tạo, môi trường, Cơ khí, Tài chính, Thương mại, Logistic, Xây dựng dân dụng, ...)
- Các Tập đoàn, Công ty có nhu cầu kêu gọi vốn đầu tư cho Chuyển đổi số từ Châu Âu

- Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, vườn ươm doanh nghiệp có nhu cầu học hỏi mô hình Chuyển đổi số
- Các tổ chức, doanh nhân khác có quan tâm đến thị trường Châu Âu

III. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

- **Đơn vị chủ trì:** Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
- **Đơn vị phối hợp:** Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST); Các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hà Lan, Bỉ, Pháp; Trung tâm quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Lan; Trung tâm nghiên cứu công nghệ Đại học Wageningen; Trung tâm công nghệ của Đại học Delft; Vườn ươm công nghệ Eindhoven của Hà Lan; AVSE Global; Cnam - Học viện quốc gia Pháp; Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bỉ

IV. LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

- Học tập kinh nghiệm sáng tạo, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số tại các trung tâm, trường đại học sáng tạo nhất trên thế giới. Khám phá và đánh giá các công nghệ đột phá và xu hướng mới để vận dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam
- Học tập thực tế thông qua các chuyến tham quan các doanh nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Châu Âu về Chuyển đổi số để thấy được sức mạnh của văn hóa đổi mới trong hành động
- Tiếp cận thông tin đầu tư, Luật đầu tư, XNK trong bối cảnh Hiệp định EVFTA, IPA có hiệu lực
- Gặp gỡ doanh nghiệp doanh nhân nước sở tại và doanh nhân Việt kiều khởi nghiệp thành công tại Hà Lan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha
- Kết nối đầu tư và chuyển giao quy trình, công nghệ Chuyển đổi số theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp 2 bên. (Đăng ký nhu cầu)
- Học hỏi văn hóa doanh nghiệp, cách thức bảo tồn di sản thiên nhiên, quy hoạch đô thị và lịch sử, văn hóa Châu Âu qua các địa danh nổi tiếng

V. CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:

<p>NGÀY 1 THỨ BẢY 21/09/2019</p>	<p>HÀ NỘI – AMSTERDAM Đoàn tập trung tại nhà ga T2 sân bay Nội bài làm thủ tục xuất cảnh đi Amsterdam, Hà Lan</p>
<p>NGÀY 2 CHỦ NHẬT 22/09/2019 AMSTERDAM (HÀ LAN)</p>	<p><i>Học hỏi mô hình kinh doanh kết hợp tham quan thành phố, khảo sát thị trường, tìm hiểu văn hóa đất nước con người Hà Lan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cối xay gió, một loại máy được thiết kế để biến năng lượng gió thành năng lượng điện, bơm nước và đã trở thành một trong những biểu tượng hấp dẫn du khách nhất của Hà Lan. - Nhà máy sản xuất guốc gỗ De Zaanse Schans Clog Workshop, nhà máy sản xuất phô mai. - Trung tâm chế tác kim cương - Du thuyền trên dòng kênh Amsterdam chiêm ngưỡng cảnh quan về đêm tại thành phố này.
<p>NGÀY 3 THỨ 2 23/09/2019 AMSTERDAM</p>	<p><i>Chủ đề: Chuyển đổi số mô hình của Hà lan và kinh tế tuần hoàn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiệu quả - Hợp tác công tư về công nghệ giữa Trung tâm nghiên cứu và vườn ươm, trường đại học và doanh nghiệp Hà Lan. - Chuyển đổi mô hình của doanh nghiệp Hà Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số - Kinh tế tuần hoàn

<p>(HÀ LAN)</p>	<p>Sáng: 9:00 – 12:00 Thăm và làm việc tại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vườn ươm công nghệ Eindhoven chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật và công nghệ tập trung vào các vùng chiến lược Năng lượng, Y tế, và Di động thông minh, Nano... - Trung tâm công nghệ của Đại học Delft: Thế mạnh về năng lượng cung cấp năng lượng mặt trời, robot, cơ khí, năng lượng sạch, kiến trúc và xây dựng quy hoạch, đặc biệt về đô thị và các công nghệ liên quan đến biến đổi khí hậu. - Tham quan Công ty khởi nghiệp công nghệ cao của Đại học Delft (YES! DEFTL): YES! DEFTL là một khu vườn ươm công nghệ trong đó bao gồm các chương trình khởi động cho các công ty khởi nghiệp công nghệ cao trong các lĩnh vực: Blockchain, MedTech, Trí tuệ nhân tạo, Hàng không, Công nghệ CleanTech, Robotics và Công nghệ phức tạp... <p><i>(Trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp tại trung tâm và vườn ươm doanh nghiệp)</i></p> <p>Chiều 13:30-17:00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thăm và làm việc 2 Tập đoàn – Chủ đề Chuyển đổi số ngành Logistic gần cảng Rotterdam và Nông nghiệp/năng lượng tái tạo. - Thăm cảng Rotterdam
<p>NGÀY 4 THỨ 3 24/09/2019 GIETHOORN – BRUSSELS (BỈ)</p>	<p>Chủ đề: Chương trình kết nối doanh nghiệp và làm việc với Quỹ đầu tư</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gặp Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Tìm hiểu cơ hội và thách thức của DN XK Việt Nam trong EVFTA và IPA - Gặp gỡ, giao lưu với cơ quan quản lý Doanh nghiệp Hà Lan - Tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, Doanh nghiệp với Quỹ đầu tư của Châu Âu. <p>Làm việc với các Quỹ đầu tư quan tâm tới thị trường Việt Nam: DEG –Đức, FMO – Pháp, GIEK- Na Uy, Proparco – Pháp, Norfund - Na Uy, Green Island – Đan Mạch.</p> <p>Học hỏi mô hình kinh doanh thông qua tham quan tìm hiểu văn hoá, sinh hoạt và tiềm năng của cư dân trong vùng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thăm làng Giethoorn (121km) – ngôi làng không có đường đi và khói bụi, tại đây tiếng còi của xe cộ không tồn tại. Khi đến đây, mọi người phải để lại xe hơi bên ngoài làng, thuê thuyền mà người dân gọi là “Whisper boat” (thuyền thì thầm) có động cơ không gây tiếng ồn để “tiếp cận” ngôi làng, hoặc có thể đi bộ qua hơn 176 cây cầu vòm bằng gỗ. <p>Di chuyển sang BRUSSELS – BỈ</p>
<p>NGÀY 5 THỨ 4 25/09/2019 BRUSSELS – PARIS (PHÁP)</p>	<p>Sáng: Học hỏi mô hình kinh doanh thông qua tham quan tìm hiểu văn hoá cư dân vương quốc Bỉ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quảng trường Grand Place – Khu phố cổ đẹp nhất Brussels được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới, gồm tòa đô chính, nhà Maison du Duc (Nhà của công tước) - Tượng chú bé đứng tè Manneken Pis – biểu tượng nổi tiếng của nước Bỉ - Chụp hình Bảo tàng phân tử Atomium, một công trình được xây dựng cho hội chợ quốc tế tại Brussels (Expo '58). <p>Chiều: Làm việc và gặp gỡ tại Trung tâm đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Mô hình đổi mới sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo thành công. - Gặp gỡ doanh nghiệp Bỉ <p>Di chuyển sang PARIS – PHÁP</p>
<p>NGÀY 6 THỨ 5 26/09/2019</p> <p>PARIS (PHÁP)</p>	<p>Chủ đề: Bài học về chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển đổi số cho doanh nghiệp - Đề xuất mô hình hợp tác thành công giữa doanh nghiệp Việt Nam và mạng lưới AVSE về chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. <p><i>Làm việc tại:</i> <i>Sáng: 9:00 – 12:00</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - AVSE Global – Hội khoa học chuyên gia Việt Nam toàn cầu. (Đây là đơn vị tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về vấn đề công nghệ) <p><i>Chiều: 13:30 – 17:00</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cnam (Conservatoire National des Arts et Métier) Pháp: đây là một học viện quốc gia có chức năng trong lĩnh vực khoa học, văn hoá và đào tạo nghề nghiệp, do Abbé Grégoire thành lập năm 1794. Cnam được công nhận là một Học viện lớn “Grand Establishment” và chịu sự giám sát của Bộ Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Pháp”
<p>NGÀY 7 THỨ 6 27/09/2019</p> <p>PARIS (PHÁP)</p>	<p>Tham quan thành phố văn hóa đất nước và con người Pháp – Paris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháp Eiffel (Tầng 1 hoặc tầng 2) – biểu tượng nổi tiếng nhất của Pháp - Khải Hoàn Môn – biểu tượng lịch sử nổi tiếng của Pháp - Đại lộ Champ Elysses – đại lộ đẹp và sang trọng bậc nhất nước Pháp trung bày hàng trăm nhãn hiệu nổi tiếng Thế giới. - Bách bộ tham quan Nhà thờ Đức bà Paris, tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic. <p>Đoàn 1: Tiếp tục tham quan thành phố Paris, nghỉ đêm tại Paris Đoàn 2: Di chuyển đến Thành phố NICE, nghỉ đêm tại Marseille</p>
<p>NGÀY 8 THỨ 7 28/09/2019</p> <p>Đoàn 1: PARIS - Việt Nam</p> <p>Đoàn 2: NICE - CANNES – MONACO – MARSEILLE (PHÁP)</p>	<p>Đoàn 1: Tiếp tục tham quan tìm hiểu văn hóa lịch sử Paris qua các địa danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du thuyền sông Seine - Bảo tàng Louvre <p>Buổi chiều: Đoàn ra sân bay, đáp chuyến bay về Việt Nam, kết thúc hành trình.</p> <p>Đoàn 2: Học hỏi mô hình kinh doanh thông qua tham quan tìm hiểu văn hoá, phong cách sống và sinh hoạt của cư dân tại: Cannes, Nice, Monaco</p> <p>1. Tham quan Monaco: Tên chính thức là Công quốc Monaco, được coi là viên ngọc bên bờ Địa Trung Hải. Là một quốc gia nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của vùng Bờ biển Nam Pháp: Đại Lộ Saint Martin, Nhà Thờ Monaco – Cathédrale de Monaco , Cung Điện Hoàng Tử – Palais Princier, Dọc theo tuyến đường được chọn làm hành trình cho Giải đua xe công thức I về phía Đông , Sòng Bạc Monte Carlo – Casino de Monte-Carlo, Làng Eze, ngôi làng từ thời Trung cổ, nằm trên núi và nhìn xuống biển Địa Trung Hải. Tham quan Nhà máy sản xuất nước hoa Fragonard và mua nước hoa 100% nguyên chất nổi tiếng của Pháp.</p> <p>2. Tham quan Cannes: Đại lộ La Croisette ôm sát bờ biển Địa Trung Hải với bãi cát vàng tuyệt đẹp trải dài dưới hàng cọ rợp bóng, Cung Lễ Hội và Đại Hội – Palais des Festivals et des Congrès. Đây chính là nơi diễn ra Liên Hoan Điện Ảnh Quốc Tế –</p>

	<p>Festival International du Film de Cannes hàng năm và trao giải Cành Cọ Vàng – Palme d’Or cho những bộ phim xuất sắc nhất, khu phố cổ Vieux Cannes.</p> <p>3. Tham quan Nice : Những bãi biển thơ mộng, khí hậu mát mẻ quanh năm, mua sắm sôi động và cuộc sống đầy màu sắc đã làm cho Nice trở thành một trong những thành phố thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Pháp. Đây còn là nơi diễn ra nhiều lễ hội thú vị như lễ hội âm nhạc tháng 6, lễ hội pháo hoa, lễ hội hóa trang, lễ hội Carnival. Tham quan khu phố cổ Vieille Ville nằm ở trên đồi.</p> <p>Di chuyển về Thành phố MARSEILLE.</p>
<p>NGÀY 09 CHỦ NHẬT 29/09/2019 BARCELONA (TÂY BAN NHA)</p>	<p><i>Tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử thành phố MARSEILLE qua các địa danh:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lâu đài If (Chateau D’If) – pháo đài nằm trên đảo If, hòn đảo nhỏ nhất trong quần đảo Frioul nằm trong Địa Trung Hải với khoảng cách một dặm ngoài khơi vịnh Marseille ở đông nam nước Pháp. 2. Nhà thờ Ste Marie Major - thường được gọi là Major (lớn), là nhà thờ công giáo của tổng giáo phận Marseille, được xây dựng giữa những năm 1852 và 1893 theo thiết kế của kiến trúc sư Vaudoyer. 3. Nhà thờ Notre-Dame de la Garde - là nhà thờ được xây dựng trên nền một tòa pháo đài cổ nằm ở nơi cao nhất của Marseille
	<p><i>Đoàn di chuyển sang Thành phố Barcelona</i></p> <p><i>Tham quan tìm hiểu văn hoá, phong cách sống và sinh hoạt của cư dân tại Tây Ban Nha qua các địa danh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Narbonne, nằm ở phía bắc thành phố Perpignan - thủ phủ vùng Roussillon, Catalogne thuộc Pháp. Narbonne mang khí hậu tự nhiên Địa Trung Hải, những phong tục tập quán của vùng Catalogne và có những thành quách lâu đời. Tham quan nhà thờ St Just, St Pasteur. Tiếp tục đến Barcelona, thành phố vốn nổi tiếng với những tòa biệt thự, lâu đài, nhà thờ bằng đá, mang đậm phong cách kiến trúc thời Phục hưng.
<p>NGÀY 10 THỨ 2 30/09/2019 BARCELONA (TÂY BAN NHA)</p>	<p><i>Học hỏi mô hình kinh doanh thông qua tham quan tìm hiểu văn hoá Tây Ban Nha qua các địa danh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tu viện Montserrat bằng xe điện “Rack Railway” có độ cao 1200m, được xây dựng trên dãy núi hình răng cưa. Đây là một trong những công trình độc đáo nhất của Barcelona. Công viên Guell được liệt kê trong danh sách các di sản thế giới của UNESCO, đó là một khu vườn đầy tươi sáng và là một kiến trúc ít lập dị được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi. Nhà thờ Sagrada Familia – công trình kiến trúc vĩ đại nhất của nhà thiết kế thiên tài Antoni Gaudi và là công trình thứ 3 của ông được công nhận là di sản văn hóa thế giới tại Barcelona. Đặc sắc nhất là 18 ngọn tháp hình con suốt quay tợ, các biểu tượng từ thấp đến cao tượng trưng cho 12 tông đồ, 4 thánh sử chép Phúc âm, Đức Mẹ và ngọn tháp cao nhất là Chúa Giêsu.
<p>NGÀY 11 THỨ 3 01/10/2019</p>	<p><i>Tham quan thành phố, văn hóa, đất nước và con người Tây Ban Nha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sân vận động Nou Camp – sân nhà của câu lạc bộ lừng danh Barcelona với lối chơi Tiki – taka đẹp mắt. Đây là sân vận động có sức chứa lớn nhất Châu Âu với 98.787 chỗ ngồi Tòa nhà Casa Mila, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tòa nhà

<p>TÂY BAN NHA</p>	<p>này gây ấn tượng với những đường nét uốn lượn và những ban công độc đáo cùng những lan can sắt đủ hình dạng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chụp hình và tham quan bên ngoài <i>tòa nhà Batllo House</i> – một công trình độc đáo khác của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Mái nhà được ví như xương sống của con khủng long khổng lồ. Tất cả các chi tiết trên công trình đặc sắc này đều được thiết kế theo đường cong. • <i>Tượng đài Columbus, tự do tham quan và mua sắm.</i> <p>Sau khi ăn tối, xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam. Nghỉ đêm trên máy bay.</p>
<p>NGÀY 12 THỨ 4 02/10/2019</p>	<p>Về đến Việt Nam. Kết thúc chương trình.</p>

Lưu ý: Trang phục trang trọng và lịch sự trong những Buổi gặp gỡ, buổi đến thăm và làm việc tại các Tập đoàn và cơ quan trong lịch trình

VI. KINH PHÍ THAM DỰ:

Lịch trình 12 ngày: 88.000.000 VNĐ/người (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng chẵn./.)

Lịch trình 09 ngày: 68.000.000 VNĐ/người (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu đồng chẵn./.)

<u>Bao gồm:</u>	<u>Không bao gồm:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Lệ phí visa nhập cảnh Châu Âu • Chi phí tàu xe đi lại, di chuyển qua các nước theo lịch trình chung của BTC • Ăn, nghỉ tại khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3* - 4* (02 người/phòng, nếu lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3) • Chi phí phiên dịch Anh – Việt tại các buổi làm việc • Chi phí học tập, khảo sát thực tế, xúc tiến thương mại tại Pháp – Bỉ - Hà Lan – Tây Ban Nha • Cán bộ tổ chức và HDV trong suốt thời gian học tập, khảo sát và thăm quan tại Pháp – Bỉ - Hà Lan – Tây Ban Nha • Bảo hiểm du lịch quốc tế 	<ul style="list-style-type: none"> • Vé máy bay khứ hồi quốc tế + thuế phí hàng không • Chi phí làm hộ chiếu, dịch thuật tài liệu, giấy tờ cá nhân • Đồ uống, điện thoại, giặt là trong phòng khách sạn • Chi phí cá nhân, mua sắm, hành lý quá cước • Tip cho HDV và lái xe • Phụ thu phòng đơn • Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay • Chi phí sử dụng xe ngoài chương trình.

Ưu đãi: VCCI hỗ trợ 100% lệ phí visa + dịch thuật hồ sơ công chứng dành cho Văn phòng Hiệp Hội và các Hội viên khi tham dự (Tương đương khoảng 5.000.000 vnd)

VII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

- Đại biểu đăng ký tham gia chương trình nộp Bản đăng ký tham gia cho Ban tổ chức trước ngày **10/8/2019**.
- BTC sau khi tiếp nhận đăng ký sẽ hướng dẫn Đại biểu hoàn tất hồ sơ xin visa, thủ tục ký hợp đồng và chuyển khoản kinh phí, đề xuất kết nối làm việc tại Châu Âu, hỗ trợ thông tin đặt VMB quốc tế theo nhu cầu của Doanh nghiệp bằng các văn bản tiếp theo.

-THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mr. Quốc Dũng – Phụ trách Phòng Tư vấn và Đào tạo – VCCI – ITB

Mobile: 0977 35 45 27 – 0986666608 - Email: dungtq@vcci.edu.vn, dungtq-itb@vcci.com.vn

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội